



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University

ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลาชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๑๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มรพส.
จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสถานเสวนาฯ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕



เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการสถานเสวนาฯ ในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น แก่ไขตัวบ่งชี้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆ โดยมี อาจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการประชุม พร้อมด้วย คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มรพส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ท.๔๑๐ อาคารที่ปวิฑูร์ย์ สำหรับสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรพส. จะจัดให้มีการประชุมโครงการสถานเสวนา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ (อ่านต่อหน้า๒)

และเกณฑ์การประเมินระดับอุดมศึกษา ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส. ส่วนวังจันทน์ โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย สกอ. ซึ่งได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๑๘ แห่ง วิทยาลัยชุมชน, มหาวิทยาลัยภาครัฐ/เอกชน และมหาวิทยาลัยวิทยาเขตในภาคเหนือที่สังกัด สกอ. ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบุญวัลย์ สัตยรักษ์วิทย์ วิทยากรกลางของ สกอ. พร้อมด้วย วิทยากรแกนนำของ สกอ. ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย, รศ.ดร.เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย, รศ.ดร.วัฒนา พัฒเกิด, อาจารย์ดร.ประจักษ์, รอดอาวุธ และรศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับทราบถึงประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ในรายงานองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากบุคลากรในเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้ขอสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในในครั้งต่อไป

ขอเชิญร่วมประกวด “พิชฌุโลก GOT TALENT” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชาติพิชฌุโลก

จังหวัดพิชฌุโลก ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดได้กำหนดจัดงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานชาติพิชฌุโลก ประจำปี๒๕๕๖” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิชฌุโลกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิชฌุโลก จะจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิชฌุโลก นอกจากนี้ยังจะจัด การประกวดศิลปกรรมพื้นบ้านจังหวัดพิชฌุโลก GOT TALENT ที่นำเสนอเอกลักษณ์วิถีชีวิตของคนในจังหวัดพิชฌุโลกที่มีการร้อยเรียงต่อเนื่องอย่างน่าสนใจ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงาน, องค์กร เข้าร่วมการประกวดฯ โดยเกณฑ์การตัดสินจากรูปแบบการแสดง, ความคิดสร้างสรรค์, ความพร้อมเพรียง, การแต่งกาย และสุนทรียะทางการแสดง ซึ่งถวयरางวัลเกียรติยศ และรางวัลเงินสด ๗,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริม ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๒๕-๒๒๘๗

สภานายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก”

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศกยภาพนักศึกษา กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือขอความร่วมมือเผยแพร่สภานายกรัฐมนตรี เนื่องในวันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และเพื่อให้ทุกคนมีความตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยสภานายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีข้อความดังนี้

“ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนร่วมรำลึกถึงผู้ประสบอุบัติเหตุและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน

รัฐบาลกำหนดให้ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยได้ประกาศนโยบายการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนและดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ

ในโอกาส “วันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนโลก” ประจำปี๒๕๕๕นี้ดิฉันขอยืนยันเจตนารมณ์ของรัฐบาล ในการมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยที่เกิดในสังคมไทย และขอส่งความปรารถนาดีมายังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนทุกท่านให้มีความตั้งใจดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป “